



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ โทร. ๐-๕๖๗๒-๒๐๙๔

ที่ พช ๐๐๐๘/ว ๒๕๖๕

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การดำเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา

เรียน ปลัดตัวอำเภอ

ด้วยกรมปลัดได้กำหนดตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา รอบที่ ๒/๒๕๖๕ โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีบทบาทหน้าที่เป็น “ผู้สอนงาน” ซึ่งจะต้องมีกระบวนการให้คำแนะนำ สอนงาน วิธีการปฏิบัติ และแนวทางที่จะให้บรรลุผลสำเร็จของงาน โดยกระบวนการพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการหนึ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไปกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน และผู้บังคับบัญชามีบทบาทหน้าที่ ที่สำคัญในการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา ให้มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะที่เหมาะสม นั้น

การนี้ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา โดยมีการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบ E-learning และมีการกำหนดหลักสูตรตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งผู้เรียนที่ประสงค์จะอบรมในหลักสูตร/รายวิชาต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาบุคลากร (IDP) ได้ที่ <https://learningportal.ocsc.go.th/learningportal> หากผู้เรียนศึกษาบทเรียนจบตามหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ขอให้ส่งหลักฐานให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน , แบบทดสอบหลังเรียน , ใบประกาศนียบัตรจากสำนักงาน ก.พ.และแบบติดตามการนำไปใช้ประโยชน์จากหลักสูตรที่เรียน เพื่อรวบรวมส่งกองการเจ้าหน้าที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

(นายสุชาติ มูลสวัสดิ์)
ปลัดตัวจังหวัดเพชรบูรณ์

กรมกษัตริย์
เลขที่ของ
สำเนาที่*

ชื่อหน่วยงาน

สำนักงานปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์

แบบฟอร์มแผนการพัฒนาบุคลากรปศุสัตว์

แผนพัฒนาบุคลากร (IDP)

จำนวนข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงาน (คน)	30	จำนวนพนักงานราชการทั้งหมดในหน่วยงาน (คน)	30	ปีงบประมาณ (พ.ศ.)	2565
จำนวนข้าราชการที่มีแผนการพัฒนา (คน)	15	จำนวนพนักงานราชการที่มีแผนการพัฒนา (คน)	15	วันที่ส่งรายงาน	9 มิ.ย. 65
				คิดเป็น	50.00%

ที่	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	กลุ่ม/ฝ่าย	ประเภท	ชื่อ-สกุล ผู้บังคับบัญชาระดับต้น (ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน)	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ต้องการพัฒนา	ความสอดคล้องตามความรู้ทักษะ/คุณลักษณะที่กำหนด	วิธีการพัฒนา	ช่วงเดือนที่จะพัฒนา	รอบการประเมิน
1	นายฉัตรพล พรหมเสริม	หัวหน้ากลุ่มวิชาการและสารสนเทศการปศุสัตว์	กลุ่ม/ฝ่าย	ข้าราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	MS02 : การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท	ทักษะการคิด	e-Learning	มิ.ย.-ก.ค.65	2
2	นายวิฑูรย์ ฐานะวัฒน์กุล	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	กลุ่มพัฒนาสุขภาพปศุสัตว์	ข้าราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	MS02 : การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท	ทักษะการคิด	e-Learning	มิ.ย.-ก.ค.65	2
3	นางสาวพรหมัสสร วุฒิสวัสดิ์กุล	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มพัฒนาสุขภาพปศุสัตว์	ข้าราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	MS02 : การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท	ทักษะการคิด	e-Learning	มิ.ย.-ก.ค.65	2
4	นางสาวกามาภา อุตโตโม	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	กลุ่มพัฒนาสุขภาพปศุสัตว์	ข้าราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	MS02 : การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท	ทักษะการคิด	e-Learning	มิ.ย.-ก.ค.65	2
5	นายพรหมทัต สันทบ	ปศุสัตว์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์	ข้าราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	MS02 : การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท	ทักษะการคิด	e-Learning	มิ.ย.-ก.ค.65	2
6	นางสาวแพรวา ศรีสังข์	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	สำนักงานปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์	ข้าราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	MS02 : การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท	ทักษะการคิด	e-Learning	มิ.ย.-ก.ค.65	2
7	นายพงษ์พันธ์ ศรีสุวรรณ	สัตวแพทย์ชำนาญการ	สำนักงานปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์	ข้าราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	MS02 : การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท	ทักษะการคิด	e-Learning	มิ.ย.-ก.ค.65	2
8	นางจจิราภา อุ่นจันทิก	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	สำนักงานปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์	ข้าราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	MS02 : การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท	ทักษะการคิด	e-Learning	มิ.ย.-ก.ค.65	2
9	นายยิ่งยศ อุลลัคคักดิ์	สัตวแพทย์ชำนาญการ	สำนักงานปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์	ข้าราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	MS02 : การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท	ทักษะการคิด	e-Learning	มิ.ย.-ก.ค.65	2
10	นายตราวุธ ลัมภูมิจิ	ปศุสัตว์ชำนาญการไม่/สัตวแพทย์อาวุโส	สำนักงานปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์	ข้าราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	MS02 : การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท	ทักษะการคิด	e-Learning	มิ.ย.-ก.ค.65	2
11	นายเชมศักดิ์ ประโคมจิตร	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	สำนักงานปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์	ข้าราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	MS02 : การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท	ทักษะการคิด	e-Learning	มิ.ย.-ก.ค.65	2
12	นายสมเกียรติ แก้วจินดา	ปศุสัตว์ชำนาญการไม่/สัตวแพทย์อาวุโส	สำนักงานปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์	ข้าราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	MS02 : การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท	ทักษะการคิด	e-Learning	มิ.ย.-ก.ค.65	2
13	นายศักดิ์สิทธิ์ พิพัฒน์ศาสตร์	ปศุสัตว์ชำนาญการไม่/สัตวแพทย์ชำนาญงาน	สำนักงานปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์	ข้าราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	MS02 : การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท	ทักษะการคิด	e-Learning	มิ.ย.-ก.ค.65	2
14	นายวิกร วรทล	ปศุสัตว์ชำนาญการไม่/สัตวแพทย์อาวุโส	สำนักงานปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์	ข้าราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	MS02 : การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท	ทักษะการคิด	e-Learning	มิ.ย.-ก.ค.65	2
15	นายสุพรรณณ ฝากุล	ปศุสัตว์ชำนาญการไม่/สัตวแพทย์อาวุโส	สำนักงานปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์	ข้าราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	MS02 : การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท	ทักษะการคิด	e-Learning	มิ.ย.-ก.ค.65	2
16	นางสาวกัญญาวัฒน์ แสนแก้ว	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	กลุ่มพัฒนาสุขภาพปศุสัตว์	พนักงานราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	SL27 : นวัตกรรมกับการทำงานภาครัฐ	คิดค้น/ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ	e-Learning	มิ.ย.-ก.ค.65	2
17	นางสาววาสนา ตาลสุก	นักวิทยาศาสตร์	กลุ่มพัฒนาสุขภาพปศุสัตว์	พนักงานราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	SL27 : นวัตกรรมกับการทำงานภาครัฐ	คิดค้น/ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ	e-Learning	มิ.ย.-ก.ค.65	2
18	นางวารารณ์ ไขษิตพล	พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล	กลุ่มพัฒนาสุขภาพปศุสัตว์	พนักงานราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	SL27 : นวัตกรรมกับการทำงานภาครัฐ	คิดค้น/ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ	e-Learning	มิ.ย.-ก.ค.65	2
19	นายไพรัช ทองชื่น	นักวิชาการสัตวบาล	กลุ่มพัฒนาสุขภาพปศุสัตว์	พนักงานราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	SL27 : นวัตกรรมกับการทำงานภาครัฐ	คิดค้น/ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ	e-Learning	มิ.ย.-ก.ค.65	2
20	นางรุ่งนภา การกิ่งโพ	นักวิชาการสัตวบาล	กลุ่มพัฒนาสุขภาพปศุสัตว์	พนักงานราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	SL27 : นวัตกรรมกับการทำงานภาครัฐ	คิดค้น/ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ	e-Learning	มิ.ย.-ก.ค.65	2
21	นายนิวัตร พรหมประเสริฐ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	กลุ่มพัฒนาสุขภาพปศุสัตว์	พนักงานราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	SL27 : นวัตกรรมกับการทำงานภาครัฐ	คิดค้น/ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ	e-Learning	มิ.ย.-ก.ค.65	2
22	นายวรเทพ วิจารณ์ต์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สำนักงานปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์	พนักงานราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	SL27 : นวัตกรรมกับการทำงานภาครัฐ	คิดค้น/ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ	e-Learning	มิ.ย.-ก.ค.65	2

นายสุชาติ มูลสวัสดิ์

ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์

แบบฟอร์มแผนการพัฒนาบุคลากรแบบปฐพี

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

ชื่อหน่วยงาน

กรอกข้อมูลเฉพาะช่องสีขาวเท่านั้น*	จำนวนข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงาน (คน)	30	จำนวนพนักงานราชการทั้งหมดในหน่วยงาน (คน)	30	ปีงบประมาณ (พ.ศ.)	2565
	จำนวนข้าราชการที่มีแผนการพัฒนา (คน)	15	จำนวนพนักงานราชการที่มีแผนการพัฒนา (คน)	15	คิดเป็น	50.00%
	คิดเป็น	50.00%	คิดเป็น	50.00%	วันที่ส่งรายงาน	9 มิ.ย. 65

ที่	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	กลุ่ม/ฝ่าย	ประเภท	ชื่อ-สกุล ผู้บังคับบัญชาระดับ (ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน)	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ต้องพัฒนา	ความสอดคล้องตามความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะที่กำหนด	วิธีการพัฒนา	ช่วงเดือนที่จะพัฒนา	รอบการประเมิน
23	นายไสว เมืองจันทร์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาชัย	พนักงานราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	SL27 : นวัตกรรมกับการทำงานภาครัฐ	คิดค้น/ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ	e-Learning	มิ.ย.-ก.ค.65	2
24	นายจากรุฒินันท์ ปรารถนา	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาชัย	พนักงานราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	SL27 : นวัตกรรมกับการทำงานภาครัฐ	คิดค้น/ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ	e-Learning	มิ.ย.-ก.ค.65	2
25	นายชาญวิทย์ สมประศาสน์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาชัย	พนักงานราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	SL27 : นวัตกรรมกับการทำงานภาครัฐ	คิดค้น/ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ	e-Learning	มิ.ย.-ก.ค.65	2
26	นายศักดิ์ฉัตรรงค์ น้อยลา	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาชัย	พนักงานราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	SL27 : นวัตกรรมกับการทำงานภาครัฐ	คิดค้น/ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ	e-Learning	มิ.ย.-ก.ค.65	2
27	นายอภิวัชรพงษ์ สีต่าจันทร์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาชัย	พนักงานราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	SL27 : นวัตกรรมกับการทำงานภาครัฐ	คิดค้น/ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ	e-Learning	มิ.ย.-ก.ค.65	2
28	นายอาวุธ คำสีป	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาชัย	พนักงานราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	SL27 : นวัตกรรมกับการทำงานภาครัฐ	คิดค้น/ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ	e-Learning	มิ.ย.-ก.ค.65	2
29	นางสาวจิราภรณ์ ฝิวอ่อน	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ฝ่ายบริหารทั่วไป	พนักงานราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	SL27 : นวัตกรรมกับการทำงานภาครัฐ	คิดค้น/ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ	e-Learning	มิ.ย.-ก.ค.65	2
30	นายณัฐวุฒิ อินทร์สุข	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาชัย	พนักงานราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	SL27 : นวัตกรรมกับการทำงานภาครัฐ	คิดค้น/ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ	e-Learning	มิ.ย.-ก.ค.65	2

(นายสุชาติ มูลสวัสดิ์)
ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์